



# บันทึกข้อความ

EB 8 ๗๒ 2 ร.ม. สป.ปว  
 โรงพยาบาลสบปราบ  
 เลขรับที่ ๑๔๘/  
 วันที่ 14 S.A. 2563  
 ฝ่าย

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๖-๘  
 ที่ ลป ๐๐๓๒.๐๐๙/๖๑๘๘๘๘ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก  
 เรียง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง

ตามที่จังหวัดลำปาง ได้มีคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ ๒๕๕๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๕๓๐ ราย ไปแล้ว นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ทำประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

จึงเรียนมาทราบและดำเนินการต่อไป

(นายณพรัตน์ วัชรขจรกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
 ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ  
 เพื่อทราบ  
 เห็นควรแจ้งให้ฝ่าย/งาน... น.อ. / น.ร.   
 เพื่อทราบ  ทราบปฏิบัติ  ดำเนินการ  
 อื่นๆ  
 J.A.S.A. 2563

ทราบ  
 ขอบ  
 ดำเนินการ

(นางสาวสุภาพรธรรม ขุนหกรกิจ)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสบปราบ

1/๑๒๒๖



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพรรัตน์ วัชรจรรยา)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง

**บัญชีรายชื่อข้าราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก**  
**รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563**  
**โรงพยาบาลสบปราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง**

**ระดับดีเด่น**

นางทัศนีย์ สาคำ	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน
นางกัญญา กาวีโล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน
นางสาวลัดดา พิมภา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
นายไพศาล พินทิสืบ	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
นางสาวจันจิรา คำแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
นางพิณรัตน์ อินจันทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวนันทพร ศรีสุทธะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวสุรีย์พร คำภีโล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวจิราพร คำเครื่อง	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นายปณัฒพัฒน์ เจริญจิรนาถ	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางสาวจิรภา ตีไชย	เภสัชกร	ปฏิบัติการ
นางสาวสุภาพรรมณ บุญมาวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวอารีวรรณ คำภีโล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน
นางวินัส ฤทธิธาร	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน
นางสาวชญานิษฐ์ ห่ออึงวงศ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
นางอรพรรณ ใจเมืองคน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางบุปผา วิริยะบุศย์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวมณฑนา อุเทน	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ พุทวงศ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวพนิดา พิสุทธิมณี	เภสัชกร	ชำนาญการ
นายเอกพงศ์ เกยงค์	ทันตแพทย์	ชำนาญการพิเศษ
นางกนกกร จงลักษณะณี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายชยพงศ์ เศรษฐบุปผา	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางรัตนาภรณ์ ก่องแก่น	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ
นางสาวสุนทร อุดูดี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวกนกวรรณ ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ปฏิบัติงาน
นายสิทธิรัตน์ บุตรดี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวลาวัลย์ ทารินทร์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางจันทนา ศรีจันทร์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
นายไพรัตน์ ใจคำฟู	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์	ชำนาญงาน
นางสาวภรณ์วิษณุ จิระเชษฐพัฒนา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสุจิตรา วิมานศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ

บัญชีรายชื่อข้าราชการอยู่ระดับดีเด่นและดีมาก  
รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563  
โรงพยาบาลสบปราบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

ระดับดีเด่น

นางสาวจินตนา บัวบาน	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางจรรยาธิ์กั ด่านอินธา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวปรานอม พึ่งสุยะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวสิริวรา วรามิตร	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางศรีฟ้า สุยะ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางพิศชาภา หล้าปวงคำ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางญาณิศา วงศ์จิณา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวชวิศา พลอยแก้ว	ทันตแพทย์	ชำนาญการ
นางปัทมา มงคลพร	เภสัชกร	ชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา ถึงทุ่ง	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
นางปริยากร หล้าภู	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
นางสาวนันทพร สุริยา	นักกายภาพบำบัด	ชำนาญการ
นางสาวคณิงนิจ ชัยยา	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นายวิรวัฒน์ ต้นติบริรักษ์	นายแพทย์	ชำนาญการ
นางสาวอนุธิตา ไชยเมืองมูล	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ
นางสาวธมลพรรณ จุลละพราหมณ์	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
นางมุกิตา ชมภูศรี	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐภัทร เมืองคำ	เภสัชกร	ปฏิบัติการ